



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ส.กบ.

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๘๘๕

ที่ ๐๐๐๘/ ๓

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเป็นเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ รุ่น ซิกซาวเออร์พี ๓๒๐  
เรียน ผบ.ช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า  
ผบก.หรือตำแหน่งเทียบเท่า

๑. ตร. จัดทำโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ มีอาวุธปืนพกเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองสำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและป้องกันชีวิตทรัพย์สิน เป็นอาวุธปืนพกสั้น ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ ซิกซาวเออร์ รุ่น พี ๓๒๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างแจกจ่ายอาวุธปืนให้กับผู้มีสิทธิ์ซื้อที่ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว

๒. บัดนี้ รวม.พ. อนุมัติหลักการให้ ผบ.ตร. เป็นผู้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ขอซื้ออาวุธปืนแทนรายชื่อผู้มีสิทธิ์ซื้อเดิมที่ขอสละสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการที่ ตร. กำหนดตามจำนวนอาวุธปืนที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑๕๒,๔๖๘ กระบอก ภายใต้หลักการ ๑ ราย ๑ กระบอก สำหรับเงื่อนไขอื่นคงเดิม และนายกรัฐมนตรีมีบัญชาอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอโดยให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

๓. เพื่อให้การจัดทำโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ข้าราชการตำรวจทุกคนได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกัน จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจทุกคนในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง โดยข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีความประสงค์ขอซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ ให้ติดต่อชำระเงิน กับบริษัท พิกซ์เทค จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานบริษัท ซิก ซาวเออร์ อิงค์ ประจำประเทศไทย ในราคากระบอกละ ๒๓,๘๙๐.-บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ภายใน ๑๖ ก.พ.๖๑ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินได้ที่ [www.sigp320sp.com](http://www.sigp320sp.com) ให้ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเท่านั้น (ห้ามโอนโดยวิธีอื่น) ทั้งนี้ต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่ไม่เคยซื้ออาวุธปืนในโครงการฯ ดังกล่าวแต่อย่างใดภายใต้หลักการ ๑ ราย ๑ กระบอกเท่านั้น

๓.๒ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สก. <http://www.welfarepolice.com> และเว็บไซต์ บริษัท ซิกซาวเออร์ อิงค์ [www.sigp320sp.com](http://www.sigp320sp.com) หากประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้ประสานกับ บริษัท พิกซ์เทค จำกัด โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๑ ๖๖๒๖-๘ โทรสาร ๐ ๒๗๑๑ ๖๖๒๙

พล.ต.ท.

( ตินภัทร ภูมรินทร์ )

ผบ.ช.ส.กบ./หัวหน้าคณะทำงานบริหารโครงการและ  
แจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ